

87 ปี ยังไฟ่เรียน...พระนิสิต มจร.เตรียมรับปริญญาตรีใบแรก...

นำเสนอเมื่อ : 7 มิ.ย. 2552

พระนิสิต มจร. 87 ปีไฟ่เรียน อายุแก่สุดรับปริญญาตรี

ผู้อำนวยการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. เผย พระครูถาวรสังฆโสภณ พระนิสิตมจร. อายุ 87 ปี แต่ยังไฟ่เรียน เตรียมรับปริญญาตรีใบแรกของชีวิตปี 2553 ตั้งเป้าเรียนถึงปริญญาเอกหากสุขภาพอำนวย เตรียมตรวจสอบบันทึกกลางกินเนสส์บุค..

แบบอย่างที่ดีในการพิสูจน์ว่า 'ไม่มีใครแก่เกินเรียน' ครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. โดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสหวิทยาเขตต่างๆ จากการการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตนครศรีธรรมราชยังพบข้อมูลของพระนิสิตของ มจร.รูปหนึ่ง ที่มีอายุถึง 87 ปีจึงได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่าพระนิสิตรูปดังกล่าวชื่อ พระครูถาวรสังฆโสภณ อายุ 87ปี เจ้าอาวาสวัดประตู่เขียน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 คณะพุทธศาสตร์เอกการบริหารจัดการคณะสงฆ์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อ ให้พระสงฆระดับพระสังฆาธิการเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ พระครูถาวรสังฆโสภณได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของทาง มหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วเนื่องจากพระครูถาวรสังฆโสภณ ยังไม่มีวุฒิการศึกษาในระดับม.6จึงต้องศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก่อน 1 ปี จึงจะสามารถเขาเรียนในระดับปริญญาตรีได้

ผู้อำนวยการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. กล่าวต่อว่า จากการดูผลการเรียนของ พระครูถาวรสังฆโสภณ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสสูงมากที่ในปี 2553 จะได้รับปริญญาตรีครั้งแรกในชีวิตของพระครูถาวรสังฆโสภณ และเชื่อว่าพระครูถาวรสังฆโสภณเป็นนักศึกษาที่ยังอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ที่อายุมากที่สุดของประเทศไทยและจากการที่ไต่พบ และคุยกับ พระครูถาวรสังฆโสภณ ก็พบว่า พระครูถาวรสังฆโสภณยังมีสุขภาพแข็งแรง ความจำดี ดีนดี 4 ทุกวัน ชอบเดินจงกรมออกกำลังกายชอบอ่านหนังสือ มีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสยิ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงการศึกษาคณะสงฆ์ ไทย จากการพูดคุยได้ถามว่าทำไมยังต้องการเรียนอยู่ เพราะอายุมากแล้ว

พระครูถาวรสังฆโสภณบอกว่า ที่มาเรียน ไม่ได้คิดว่าจะเอาปริญญาบัตร
อยากเรียนเอาความรู้จากครูอาจารย์ ได้พบเพื่อนๆ ตั้งใจว่า
หากสุขภาพและปัจจัยอำนวยก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อและเวลาทำรายงานส่ง
พระครูถาวรสังฆโสภณ ก็จะพิมพ์เองบาง เขียนเองบาง
ที่ผ่านมาจะส่งรายงานตรงตามกำหนดทุกครั้ง เขาเรียนในห้องเรียนตลอดไม่เคยขาดเรียน

"กำลังตรวจสอบว่าพระครูถาวรสังฆโสภณ
จะเป็นนักศึกษาที่มีอายุมากที่สุดในโลกหรือไม่เพื่อที่จะได้หาทางติดต่อให้
มีการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คต่อไป" ผู้อำนวยการส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. กล่าว